

# Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

Thực hiện Quyết định số 217, Quyết định số 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, hàng năm, Ủy ban MTTQ tỉnh đều chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh hiệp thương, lựa chọn nội dung xây dựng chương trình giám sát và phản biện xã hội theo quy định, hướng dẫn ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả.



Đầu tư xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới là nội dung MTTQ nhiều xã lựa chọn để giám sát.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã thành lập 3 hội đồng tư vấn gồm: Hội đồng tư vấn Dân chủ pháp luật, Hội đồng tư vấn Văn hóa xã hội và Hội đồng tư vấn về Kinh tế. Bên cạnh đó, MTTQ tỉnh đã chủ trì để xuất, điều chỉnh chương trình giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội theo tinh thần Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/2/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, cụ thể là có kế hoạch phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động của MTTQ với các đoàn thể chính trị - xã hội, tránh chồng chéo, hình thức. Thực tế ở tỉnh ta, hàng năm MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đều xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội. Đã có những năm, các đoàn thể chính trị - xã hội đề xuất chương trình giám sát, phản biện xã hội hoặc là trùng nội dung, trùng địa phương hoặc là không nắm được dự thảo để án của các cơ quan chức năng để phản biện. Quan trọng nhất là sự phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy làm văn bản gửi các cơ quan chức năng tỉnh để nghị thông báo dự thảo để án cần phản biện; chủ trì hiệp thương, đề xuất, điều

chỉnh nội dung giám sát, phản biện xã hội sao cho sát với nhiệm vụ, chức năng của từng đoàn thể, tránh được sự chồng chéo trước khi báo cáo xin chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy. Cách làm này vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Tỉnh ủy trong giám sát, phản biện xã hội đồng thời phát huy được tinh chủ động, sáng tạo của các đoàn thể mà không có sự chồng chéo về nội dung và địa phương được giám sát, phản biện. 5 năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì 14 cuộc giám sát, phối hợp giám sát 18 cuộc; Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố đã tổ chức 54 cuộc giám sát. Nội dung giám sát đều gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương và liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân như: việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân; việc thực hiện pháp luật về môi trường tại Trung tâm Nhiệt điện Thái Bình; việc thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về vận động nhân dân đầu tư, sử dụng nước sạch; việc thực hiện Quyết định số 17 của UBND tỉnh về xây dựng nếp sống văn hóa; về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều; việc triển khai, thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Luật Tiếp công dân; việc

quản lý thu, chi các khoản đóng góp trong các trường học; việc thực hiện các quy định của pháp luật về giám sát đầu tư của cộng đồng... Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ các cấp còn đẩy mạnh hướng dẫn hoạt động giám sát của ban thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới, kịp thời ngăn ngừa, phát hiện một số sai phạm trong sử dụng nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng. Việc giám sát thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân đã góp phần gắn kết tổ chức đảng, chính quyền với nhân dân, tạo môi trường dân chủ để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và cùng ban việc làng, việc xã. Qua đó động viên nhân dân hàng hải tham gia các phong trào hành động cách mạng, tích cực lao động sản xuất xây dựng nông thôn mới. Song song với hoạt động giám sát, thời gian qua, MTTQ các cấp đã tổ chức phản biện một số dự đề án chương trình, đề án, dự án của tỉnh liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân như: đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn

## Ông Trần Trọng Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Thái Bình



Trong nhiệm kỳ qua, công tác phản biện xã hội được MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố triển khai sâu rộng và hiệu quả. Nội dung tập trung vào việc tham gia góp ý, kiến nghị đối với dự thảo một số dự án luật; chủ trương, chính sách, chương trình, dự án của HĐND, UBND; dự thảo văn kiện của Đảng, đề án nhân sự trước các kỳ đại hội; kiến nghị với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền điều chỉnh một số chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân và cán bộ cơ sở... Nhiều ý kiến, kiến nghị chất lượng đã góp phần nâng cao chất lượng các đề án, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và của tỉnh.

## Ông Phạm Huy Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Vũ Thư



Hàng năm, MTTQ các cấp trong huyện đều chủ động xây dựng nội dung giám sát đăng ký với cấp ủy, sau khi được cấp ủy đồng ý, MTTQ sẽ triển khai xây dựng kế hoạch và ra quyết định thành lập các đoàn giám sát và tổ chức giám sát theo nội dung đã đăng ký. Nội dung giám sát MTTQ các cấp trên địa bàn huyện tập trung thời gian qua thường là những vấn đề nổi cộm mà người dân quan tâm và có nhiều ý kiến, cụ thể là: giám sát việc giải quyết đơn thư tố cáo của công dân; công tác quản lý đất đai; việc xây dựng các công trình trong xây dựng nông thôn mới...

## Ông Phạm Quang Đán, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thụy Liên (Thái Thụy)



Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ xã đã chủ trì thực hiện 3 cuộc giám sát, phối hợp với các đoàn thể của xã thực hiện 8 cuộc giám sát với nội dung tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công; các trợ cấp xã hội; công tác quản sự, quốc phòng địa phương, cải cách hành chính, an ninh trật tự... Ngoài ra, Ủy ban MTTQ xã còn phối hợp với Thường trực HĐND xã giám sát các công trình xây dựng; việc thu, chi xây dựng nông thôn mới của các thôn; việc thu, chi của HTX và các trường học. Qua giám sát đã chỉ ra một số thiếu sót, để nghị đơn vị được giám sát sửa chữa. Nhờ làm tốt công tác giám sát nên trong thời gian dài địa phương không có đơn thư khiếu kiện hay tố cáo.

2018 - 2020; để án sắp xếp số lượng, chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh... Đối với cấp huyện, cấp xã, nhiệm vụ phản biện xã hội từng bước được triển khai, chủ yếu tham gia góp ý xây dựng các cơ chế thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Những ý kiến phản ánh, phản biện của MTTQ các cấp đã được các cơ quan soạn thảo tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện nội dung báo cáo trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định, góp phần nâng cao chất lượng các đề án, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội... Tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, 5 năm qua, Đảng bộ huyện MTTQ tỉnh đã gửi phiếu góp ý cho trên 60 tập thể lãnh đạo cơ quan và cá nhân; cấp huyện gửi đồng góp ý kiến cho 361 tổ chức, cá nhân về 3 vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay; đồng thời, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập hợp ý kiến, kiến nghị phù hợp, chính đáng của tập thể, cá nhân và của các tầng lớp nhân dân để kiến nghị cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng chủ trương, chính sách sát với thực tiễn.

### ĐÀO QUYÊN

# THÁI THUY Làm tốt công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ



Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã Thái Thượng (Thái Thụy).

Thời gian qua, huyện Thái Thụy xác định việc triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là một trong các giải pháp quan trọng để tiến hành tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hiệu quả. Trải qua các cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, huyện Thái Thụy có trên 34.000 người lên đường tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường. Toàn huyện có 8.326 người hy sinh, trong đó rất nhiều liệt sĩ chưa có đầy đủ thông tin và thân nhân chưa biết phân mộ của liệt sĩ. Ông Nguyễn Duy Cam, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gặp không ít khó khăn. Do chiến tranh đã lùi xa, các nhân chứng trực tiếp chôn cất liệt sĩ phần lớn đã già yếu, tử trận. Bên cạnh đó, địa hình thay đổi nhiều so với trước đây... Để thực hiện hiệu quả công tác này, UBND huyện đã ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn cụ thể về việc triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên cơ sở quản trị các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Công tác tuyên truyền, tập huấn về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai sâu rộng, chặt chẽ từ huyện đến các thôn, khu dân cư và nhân dân. Địa phương giao cơ quan quản lý huyện là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát hồ sơ, danh sách liệt sĩ do huyện quản lý. Sau hơn 1 năm triển khai, Ban CHQS huyện Thái Thụy đã phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, hệ thống đại diện thanh cơ sở đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng

thời, vận động nhân dân tích cực cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ chưa được quy tập vào các nghĩa trang liệt sĩ, nghĩa trang nhân dân cũng như cung cấp thông tin các khu vực có mộ liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập. Cơ quan quản sự các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan phát động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin nơi hy sinh, chôn cất liệt sĩ ban đầu trên địa bàn, mộ liệt sĩ ngoài nghĩa trang liệt sĩ. Ngoài ra còn tổ chức phát phiếu thu thập, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến từng hộ gia đình trên địa bàn huyện. Kết quả, trong tổng số 48.000 phiếu phát ra đã có 304 phiếu có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Thượng tá Trần Văn Thương, Chính trị viên Ban CHQS huyện Thái Thụy cho biết: Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị các cấp và nhân dân, đến tháng 7/2019, các địa phương trong huyện đã hoàn thành kết luận địa bàn tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tổng số mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ của huyện Thái Thụy và mộ liệt sĩ ban giao gia đình quản lý (mộ liệt sĩ trong nghĩa trang nhân dân) trên địa bàn huyện là 3.701 mộ. Mộ liệt sĩ nằm trong nghĩa trang liệt sĩ của huyện có quê quán không thuộc huyện Thái Thụy là 43 mộ. Mộ liệt sĩ chưa biết tên nằm trong nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn huyện là 848 mộ. Sau khi đã có kết luận địa bàn và danh sách thông tin mộ liệt sĩ, Ban CHQS huyện đã cử lực lượng xuống từng địa bàn phối hợp cùng địa phương đến từng mộ liệt sĩ để xác định tọa độ, xác định các thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ để mô tả tư thế mộ chí, thành lập tổ công tác về bản đồ cấp xã, sau đó tổ

chức vẽ bản đồ cấp huyện. Đến nay, đơn vị đã xác định tọa độ chính xác và tọa độ 9 0 của 31/31 nghĩa trang liệt sĩ, 304/304 mộ liệt sĩ nằm ngoài nghĩa trang liệt sĩ, 5/5 khu vực địa bàn có mộ liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập xong; đồng thời, về xong số mộ chí chỉ đường ra 304 mộ liệt sĩ nằm ngoài nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn huyện. Theo đồng chí Chính trị viên Ban CHQS huyện: Địa bàn huyện Thái Thụy thuộc địa bàn nghi ngờ vẫn còn hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm, quy tập. Đặc biệt, tháng 12/2017, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã triển khai tổ chức tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 23 hài cốt liệt sĩ đưa vào an táng tại nghĩa trang liệt sĩ xã Thái Thượng và 1 hài cốt liệt sĩ đưa vào an táng tại nghĩa trang liệt sĩ xã Thái Thịnh. Mặc dù Thái Thượng là địa bàn nghi ngờ còn hài cốt liệt sĩ nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện thêm thông tin. Ông Đỗ Khắc Bằng, Chủ tịch UBND xã Thái Thượng chia sẻ: Thái Thượng là một trong những địa điểm diễn ra trận chống càn Méc-qua của thực dân Pháp tháng 3/1952. Trong đó, trận đánh Bích Du thuộc xã Thái Thượng của Đại đoàn 320 là trận đánh ác liệt nhất, làm bộ đội và dân quân du kích thương vong nhiều. Nhân dân địa phương rất phấn khởi khi thời gian qua đã tìm kiếm, cất bốc được nhiều hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã để quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ. Hiện nay, xã đã trích lập bản đồ những khu vực bị đánh phá ác liệt, những khu vực chôn cất các liệt sĩ, vận động người dân cung cấp thông tin để ban chỉ đạo huyện và địa phương nắm được từ đó có phương án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân và thân nhân liệt sĩ.

### TẮT ĐẠT

Thời gian qua, các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội được các cấp bộ đoàn tổ chức đa dạng, rộng khắp, ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo hội viên và thanh niên tham gia. Anh Nguyễn Minh Hồng, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Phong trào thanh niên xung kích, tình nguyện vì an sinh xã hội được các cấp bộ đoàn tổ chức nhiều hoạt động thông qua các đợt tình nguyện cao điểm như: chương trình tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè... Chúng tôi chú trọng tổ chức nhiều hoạt động hướng về các địa bàn khó khăn, xa trung tâm, quan tâm đến các đối tượng chính sách, người nghèo, thanh thiếu nhi yếu thế. Để các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng mang lại hiệu quả, tạo được hiệu ứng tích cực trong xã hội, các cấp bộ đoàn đã có sự thay đổi theo hướng thiết thực. Nổi bật là sự chủ động gắn

# Tình nguyện vì an sinh xã hội



Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh miễn phí cho người dân xã Đông Huy (Đông Hưng).

kết giữa tổ chức đoàn và các tổ chức từ thiện, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh để tạo nguồn lực cho công tác tình nguyện. Anh Phạm Minh Phương, phụ trách marketing hàng sơn Mykolor khu vực Thái Bình, Hưng Yên cho biết: Chúng tôi muốn góp một phần nhỏ bé để giúp nâng cao chất

lượng cuộc sống cho những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các đối tượng chính sách; qua đó cùng với tổ chức đoàn các cấp xây dựng quê hương tươi đẹp hơn. Gia đình bà Đinh Thị Sửu, thôn Cự Lâm, xã Xuân Hòa (Vũ Thư) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà là mẹ

đơn thân có một người con trai đã tình nguyện viết đơn nhường ngôi, một người đang học tại Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật tỉnh Thái Bình. Mẹ con bà sống trong căn nhà tạm bợ, đã xuống cấp nghiêm trọng. Bà chia sẻ: Nhà tôi nắng thì nóng, mưa thì dột, đồng bảo thì lo bị tốc mái. Thật may mắn là các cấp bộ đoàn đã kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ 40 triệu đồng để tôi có thể xây ngôi nhà mới. Bà Sửu là 1 trong 20 trường hợp được các cấp bộ đoàn vận động ủng hộ để sửa chữa, xây nhà mới trong thời gian qua. Theo số liệu thống kê của Tỉnh đoàn, trong 6 tháng đầu năm, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã phối hợp tặng 6.286 suất quà với tổng trị giá khoảng 1,4 tỷ đồng; 42 hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 8.130 lượt đối tượng

chính sách, cựu thanh niên xung phong, trẻ em nghèo; sửa chữa, xây dựng mới 20 nhà nhân ái; 14 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi với tổng số tiền trên 800 triệu đồng. Bà Lê Thị Phương, xã Thái Hưng (huyện Thái Thụy) cho biết: Các bác sĩ và thanh niên tình nguyện về tận xã khám bệnh tình nguyện rất tận tình, có trách nhiệm. Tôi mong rằng, sẽ có nhiều chương trình khám bệnh tình nguyện, cấp thuốc miễn phí để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo như chúng tôi. Bên cạnh các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội thì các cấp bộ đoàn còn đẩy mạnh thực hiện các phong trào thanh niên tình nguyện: chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 367 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới với tổng giá trị hơn 1,8 tỷ đồng; duy trì 126 đội hình thanh niên tình

nguyện bảo đảm trật tự an toàn giao thông... Anh Vũ Văn An, Bí thư Chi đoàn Thanh niên thôn Năng Tĩnh, xã Vũ Hội (huyện Vũ Thư) cho biết: Ngoài việc kêu gọi ủng hộ tiền, vật chất thì Chi đoàn đã huy động đoàn viên thanh niên ở các trường về nghỉ hè kết hợp với lực lượng

thanh niên địa phương và nhân dân trực tiếp xây dựng công trình thanh niên làm theo lời Bác là sản phẩm động viên. Theo anh An cũng như nhiều bạn trẻ khác, các hoạt động tình nguyện không chỉ mang lại nhiều ý nghĩa, lợi ích thiết thực cho cộng đồng, xã hội mà

còn là dịp để phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc khó của cộng đồng, tạo môi trường để giúp đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

### KUÂN PHƯƠNG



Đoàn viên thanh niên xã Trà Giang (Kiến Xương) góp công xây dựng sân chơi cho thiếu nhi.